

# น้ำตาลไทย..ใจโล เร่งส่งออกป้อนตลาดโลก

ปัจจุบันแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตบางประเทศ ประสบปัญหาความผันผวนของสภาพอากาศ ส่งผลต่อการผลิต ทำให้ขาดแคลนน้ำตาลต้องนำเข้า เช่น ประเทศจีน และอินเดีย

นายสุพัฒน์ ลัมศิริ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว มากกว่า 70 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ลิน" ขณะนี้บริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพร้อมผลิตน้ำตาลทราย ในฤดูกาลผลิตปี 59/60 ได้เริ่มเปิดหีบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 4.2 ล้านตันอ้อย หรือเฉลี่ยวันละ 42,000 ตัน เมื่อเทียบกับฤดูกาลหีบอ้อยปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 4.4 ล้านตันอ้อย ซึ่งปริมาณผลผลิตอ้อยที่เข้าหีบในรอบการผลิตปี 59/60 ลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชเกษตรอย่างอื่นทดแทน

โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ 4.9 แสนตัน หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 112 กิโลกรัม สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตภาคเหนือทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำตาลสูงสุดอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้ความสำคัญกับงานวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยและพื้นที่เพาะปลูก โดยทำงานร่วมกับนักวิชาการและเกษตรกร ตามแนวทาง 4.0 ของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

สำหรับแผนลงทุนในปีนี้ บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดสกลนคร คาดว่าจะมีกำลังการผลิต 12,500 ตันต่อวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ



ทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูล ตอบข้อซักถามของประชาชนในพื้นที่รอบบริเวณโรงงาน ทั้งในส่วนของข้อมูลเทคนิค กำลังการผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำระบบ GPS มาใช้ เพื่อบริหารจัดการอ้อยจากไร่สู่โรงงาน โดยจะตรวจสอบแหล่งปลูกอ้อย รวมทั้งเอกสารสิทธิ์ การถือครองที่ดินของเกษตรกร เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรที่บุกรุกป่า

“บริษัทมีความตั้งใจยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีการจ้างงาน และพัฒนา

เศรษฐกิจจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งตอบแทนชุมชน และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยให้เดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 ตามแนวทางการ

ส่งเสริมของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงในส่วนของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยด้วย” นายสุพัฒน์ กล่าว